

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๒๑๓



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การสนับสนุนหมวดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด
กรมการปกครอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ระเบียบว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๒๗๑๐๐

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการปกครอง ได้ออกระเบียบว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองมีชุดปฏิบัติการใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความสะดวกความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อมั่น และอุ่นใจ รวมถึงได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดให้มีชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบดังกล่าวประกอบด้วย เสื้อและหมวดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบสำหรับใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า ได้สนับสนุนส่งมอบหมวดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดทั่วประเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงให้ที่อำเภอไปรับหมวดฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

สป.มท.๔๘๕๓๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

Hand



<input checked="" type="radio"/> ปก. (1)	ที่ทำการไปรษณีย์
<input type="radio"/> ป.ค.ม. ()	เลขที่ 3171
<input type="radio"/> ก.ค. ()	วันที่ 14 ต.ค. 63
<input type="radio"/> อื่นๆ ()	เวลา

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ร ๒๓/๑๐๐
ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครองได้ออกระเบียบว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองมีชุดปฏิบัติการใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ เชื่อมั่น และอุ่นใจ รวมถึงได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดให้มีชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบดังกล่าวประกอบด้วย เสื้อและหมวกปฏิบัติการนอกเครื่องแบบสำหรับใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ กรมการปกครองได้สนับสนุนส่งมอบหมวกปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดทั่วประเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การแจกจ่ายหมวกดังกล่าวให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดดำเนินการจัดส่งหมวกดังกล่าวให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำตามจำนวนที่ระบุในบัญชีแนบท้าย และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการตรวจรับ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอิฐทางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หมวกจำนวนดังกล่าว กรมการปกครองได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ



กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๘๒๔ ต่อ ๒๒๕

แบบตรวจรับหมวดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ
จังหวัด

ตามที่กรมการปกครองจัดส่งหมวดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบจำนวนหมวดดังกล่าวแล้ว ขอรับรองว่าได้รับหมวดตรงตามบัญชีแนบท้าย
ทุกประการ

ลงชื่อ () ผู้รับรอง
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ - ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อลงในแบบฟอร์มการตรวจรับ พร้อมกับจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวก)

ลำดับ	ผู้ร้องตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน			
1	นายพลกฤษ เรืองสุภัส (ที่อยู่ สน.	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
2	นางวรรณิตา มั่นคง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
3	นายเจตนา สายศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
4	นายยอดเพชร เหมะสุลิน	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
5	นายอภิรุณ แก้วไพฑูรย์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
6	นายบรรจบ กุลชโร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
7	นางสาวมณีนทร วัฒนวาฑ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	
8	นางจุฑารัตน์ แก้วไพฑูรย์	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนน้ำอูน	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมาย)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน			
1	นายวิวัฒน์ เตชจินตวงศ์	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
2	นายสุทธิเมศวร์ บุญสมกุลธวัช	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
3	นายชัยวัช ภูวจิตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
4	นายสถาพร วงศ์อินทร์อยู่	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
5	นายพีรชัช พรหมดี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
6	นายดำรงศักดิ์ กัลยาวงศ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
7	นายวีรภัทร ไจวงษ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
8	นางสาวคณิศา การติลลิก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	
9	นางบุญญาพัฒน์ เหลลาแก้ว	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวดก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง			
1	นายวรารัตน์ วงศ์เป็นเพชร	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
2	นายเป็ณณวิชัย กุลตั้งคะฉนิชัย	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
3	นายบรรรินทร์ บุญทอง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
4	นายวันชนะ ดวงจันทร์พิทย	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
5	ว่าที่ร้อยตรีจิรัฐติภิมพ์ เนื่อทอง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
6	นายไทย์สมุทร จันทร์ทองสุข	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
7	นายณพพล สอนเคน	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
8	นางสาวณพัชอร เสนาวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	
9	นายวราวิชัย สุขมนตรี	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมาย)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก			
1	นายปรีชา นนีสร้อย (นอ. กุตุบาก)	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
2	นายอรรมพ พองพรม	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
3	นายสงบ สีเสลา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
4	นายสิริวัณณิศา ศรีทวีกุล	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
5	นายสุนทรา บุญใบ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
6	นายอาทิตย์ ภูละคร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
7	นางสาวชานี ทาวะสุน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
8	นายฉัตรชัย โยธายศ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
9	นางสาวมลลิตี ถึงนามลี	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	
10	นายชิตวิชัย ใจกรุณา	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวดก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง		ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าลำดับ/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว				
1	นายโกเมน ชาลี (ชื่ออยู่ จ.นครพนม)	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
2	นายติเรก จันทร์มาลา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
3	นายปรีชา งอยภูธร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
4	นางสาวชยาภา ศรีสุข	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
5	พันจ่าอากาศโทชนพภูถ นาคะนศร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
6	นายศักชัย บัวทองจันทร์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
7	นางอรอนงค์ จันทร์สองดวง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
8	นางเพลินพิศ นาโควงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
9	นายบรรพต มีพรหม	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		
10	นางสาวประภัสสร เวียงชนก	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว		

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าลำดับ/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์			
1	พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
2	นายภูมิชัย วิเศษสา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
3	นายกิตติพันธ์ นาพงษ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
4	นายจักรพงษ์ พลโลก	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
5	นายสุนทร บุญจงรักษ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
6	จ่าเอกกรียงศักดิ์ จอคนอก	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
7	นายภาสกร นิลปะกะ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
8	นางสาวพภามาส มูลประเสริฐ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
9	นางสาวกชพร สີโคตร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
10	นางสาวชุตินา จันทร์รังษี	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสถลนคร (รับหมวก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย			
1	นายฤทธิ โสแปดทุม	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
2	นายวรกร ปานเพชร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
3	นายสันติ สุพรรณพงศ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
4	นายอภิสิทธิ์ อรัญมิตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
5	นายอุทัย บุญสินพร้อม	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
6	นางสาวศิริราณีภูมิษฐ์ ชมภูบุตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
7	นายชัยสิทธิ์ วงศ์คำภู	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
8	นางสาวอชรา มานันท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
9	นางสุรัตยา โธมวงศ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
10	นางสาวดารุณี เรืองรื่น	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	
11	นางทัศนพรวง ทิพย์สุวรรณ	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมาก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว			
1	นายวรสรณ์ ป้อมไชยา	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
2	นายสิทธิพัฒน์ ทัตตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
3	นายประสิทธิ์ นวะะคำศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
4	นายศรณารายณ์ วรพจน์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
5	นางสาวปณิตา สรศิลป์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
6	จำเอนอนณ คำทองแก้ว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
7	นางนริรัมย์ ภูพุดหิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
8	นางสาววิดา ธิโสภา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
9	นายวีระพงษ์ สีมแก้วนิศย์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
10	นางสาวปิยะมาศ อุยะพิตัง	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	
11	นายจกจิน อินแก้ว	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวก)

ลำดับ	ผู้ร้องตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า			
1	นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร (ชื่ออยู่.ขอนแก่น)	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
2	นายธเนช พันธุ์ทาร์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
3	นายนนท์ สุวรรณศรีศักดิ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
4	นายปรัชญา ใจสาคัส	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
5	นางสาวปัทมรัตน์ เทียนสุชา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	(ย้าย 26 ต.ค.)
6	นายจิระเดช จิตสังข์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
7	สืบทารจโทชัยวัฒน์ นิลโคตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
8	นางสาวนภาพร ศรีกันยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
9	นางบัวบาน ไชยพิมพ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
10	นายปิยะ อินทริสิทธิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	
11	นางสาวกัญญา รัตนมาลี	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวด)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง		ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าลำดับ/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์				
1	นายสุโขทัย กาญจนกุล	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
2	นายสมเจตน์ พิมพานนท์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
3	นางสาวณัฏฐ์ศษภรณ์ ทอมโนรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
4	นางสาวพัชรินทร์ แสนกลม	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
5	นายปาริชาติ ปากดีสี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
6	นายสุวรรณ สุโณ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
7	จัสสิเบกอุเทน เสียงเพราะ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
8	นางสาวสุภาดา น้อยราม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
9	นางบุรพา บุญคง	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
10	นางสาวฉวีฉวีตา เทาะเหิน	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		
11	นางสิริมาถ อุประ	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์		

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวดก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าลำดับ/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ			
1	นายเอกภพ โสภณ	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
2	นายประครองศักดิ์ ชันเพียแก้ว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
3	นายศราวุธ ทอนฮามแก้ว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
4	นางสาวบุษมพร พรหมทอง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
5	นายนิพนธ์ การชาติคำ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
6	นายวิชรพงศ์ ฮัมปา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
7	นายธนพล อริยานันท์พงศ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
8	นายเสริมศิลป์ รวยทรัพย์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
9	นางฉัตรภา ฝ่ายเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
10	นางสุธาวลัย เวชภามา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
11	นางจาริวัฒน์ ชัยวิเศษ	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	
12	นางสาวสกฤตรัตน์ วงศ์จันทร์	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าลำดับ/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย			
1	นายภาณุ ภาณุจนวนต์สกุล	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
2	นายประพงษ์ สาบสุวรรณ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	(ย้าย 14 ต.ค.63)
3	นายณัฐพงศ์ อู่ทิม	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
4	นายณรงค์ แก้วสนิท	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
5	นายอนุชิต คำศรีพล	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
6	นางสาวกชทวี อินธิโคตร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
7	นายพัฒนา พิมมระรัตน์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
8	นายชาติชาย อุตติลา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
9	นางสาวศิริพร สุทธิอาคาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
10	นางบุญเที่ยง ระดมสุข	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
11	นางศรีประภา พรหมบุตร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
12	นางสาววมลยา สายธิไชย	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	
13	นางปิยะเชษฐ์ พุทธิมาตย์	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับทราบ)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ			
1	นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
2	นายสุชาติ รังสินารา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
3	นายพงษ์พิทักษ์ ทาศรีคำ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
4	นายวีชรินทร์ แก้วคำศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
5	นายศุภวิชัย สุพธางคกุล	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
6	นายชิตพล ไสยสาส์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
7	นายพนมเทียน ทาญไชยณะ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
8	นางสาวธีราภรณ์ ขอดเมชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
9	นางสาวกนกชญา ไพบูลย์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
10	นางตาลาวลัย ศรีบุญเรือง	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
11	นางพรธณี จันทร์บ่อ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
12	นายบัญญัติ ศรีมณี	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	
13	นายณัติพล ลุนจักร	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมายก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน			
	ผู้อำนวยการ			
1	จำสืบเอกคำนึ่ง พรหมพิมพ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
2	นายสมชาย จันทรัมย์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
3	นายเศรษฐา พูลสง่า	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
4	นางคำพูล เหล็กแก้ว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
5	นางสาวศุภากกร แก้วมุงคุณ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
6	นายเสถียร ถวายชัย	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
7	นายธราพันธ์ มหาศิริพันธุ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
8	นางสาวสรสิรินทร์ นามโคตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
9	นางทองเหรียญ ประณมศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
10	นางอำไพ กลยนี้ย์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
11	นางสาวสุชาดา ศรีบุญกุล	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
12	นางพิมพ์พรรณ สุคำภา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
13	นางสุภัตรา ฮาบสุวรรณ	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	
14	นางภัทราพร พันธ์ชัย	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวด)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส			
1	นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
2	สิบตำรวจเอกประจัญ จันทะโพธิ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
3	นางสาวนงศลักษณ์ ตกเฮียร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
4	นายวีระนนท์ จกคณา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
5	นายพิทักษ์พล รัตนภักดี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
6	นายพิชญุตม์ จอยแพง คำธิมา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
7	นายจักรา กุลอ๊ก	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
8	นายวรวิทย์ ทรัพย์ถน	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
9	นายธนาียง ส่งศรีโรจน์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
10	นางสาวพิมพ์ใจ แสงนนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
11	นางคนัสนันท์ พุฒธรรม	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
12	นางสาวลลิตกชณา นามจันท	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
13	นางสาวปริญญ์ ผิวใบคำ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	
14	นางบุษรา กาละดี	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมวดก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน			
	ผู้อำนวยการ			
1	ว่าที่ร้อยตรีรายรุ่ง ไครบุตร	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
2	นายประพันธ์ สว่างศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
3	นายสุทธิวงศ์ รักษาภักดิ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
4	นายอรุณสิทธิ์ แพบสี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
5	นางสาววารุณี กองมณี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
6	นายสมพร ภูผิว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
7	นายศัทยะ เพือดอร์รมสถาพร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
8	นายรัฐศาสตร์ ทาบสา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
9	นายนิติธร จตจำ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
10	นางสาวแสงจันทร์ พลากุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
11	นายบรรทัด วงศ์อาษา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
12	นางอึ้งฉนนาง ทองเลิศ	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
13	นางศิริพร พิมพ์านนท์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
14	นางชนิดา อุบพงษ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	
15	นางสาวสาลินี ก้อนคำ	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมายก)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่ง/กอง 1 ระดับ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม			
1	นายสุวิชัย ไชยโกมล	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
2	นายไพโรจน์ ภาษา	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
3	นางสาวกสิรมย์ ก้อนแพง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	(ย้าย 14 ต.ค.63)
4	นายจงรัก รักชายศ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
5	นายคณัย เมืองซอง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
6	นางสาวกัญญาภา ไพรินทร์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
7	นางสาวสุภาวดี ผ่านสุวรรณ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
8	นายอภิศิษย์ ศักดิ์เศรษฐ์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
9	นายพงศภัค แสงแสงแก้ว	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
10	พันจ่าอากาศเอกศิริพงษ์ มีสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
11	นางโยธกา สาระบุตร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
12	นางอัคร พองภู	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
13	นางสาวนิศานาถ ซองพุมมินทร์	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
14	นางณัฐภานต์ เชื้อนกกองแก้ว	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	
15	นายชาญชัย ศรีบัวบาล	ลูกจ้างประจำ	ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม	

บัญชีจัดทำข้อมูล จังหวัดสกลนคร (รับหมาย)

ลำดับ	ผู้ครองตำแหน่ง	ตำแหน่งในสายงาน	ตำแหน่งในสายงาน	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร			
1	นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล	ผู้อำนวยการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
2	นายวิชัย อธิติฤกษ์มงคล	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
3	นางสาวกัญญาภรณ์ วุฒิจาม	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
4	นายสุรเชษฐ์ นนทธีระสถิตย์	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
5	นายชาญชัย ผาดี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
6	นายรัชต์ระการ ตระการสุข	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
7	นางปัทมา ตาศรี	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
8	นายณัฐภาพ วงศ์สุนทร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
9	นางวิเลพันธ์ อัยเย็น	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
10	นางสาวจิตรภรณ์ ยลถวิล	นักวิชาการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
11	นางสาวสุกัญญา แก้วศรีสม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
12	นางพนิตตา มากกลาง	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
13	นางวิมลณัฐ หุมชะ	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
14	นางณัฐวิมล สิริฉันทนพร	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
15	นางนวลฉวีพร โคนาสู	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	
16	นางสาวพรานิชฐ์ คำมา	พนักงานราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	